
 

(สำเนา) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 

สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖7 
วันพุธที่  11  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖7  เวลา ๐๙.๐๐น. 
     ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 
 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
      1 นายสมจิตร  อุไรโคตร ประธานสภา อบต.เมืองคง สมจิตร  อุไรโคตร  
      2 นายนิกูล  อาจหาญ รองประธานสภา อบต.เมืองคง นิกูล  อาจหาญ  
     3 นายระพิน  กตะศิลา เลขานุการสภา อบต.เมืองคง ระพิน  กตะศิลา  

4 นายอำนวย  คำแก้ว สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 1 อำนวย  คำแก้ว  
5 นางพัชรี  ธรรมบุตร สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 2 พัชรี  ธรรมบุตร  
6 นายมานพ  แก้วไสย สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 3 มานพ  แก้วไสย  
7 นายสังวาลย์  กตะศิลา สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 5 สังวาลย์  กตะศิลา  
8 นายสมศักดิ์  เจ็กเกี้ยง สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 6 สมศักดิ์  เจ็กเกี้ยง  
9 นางดวงจันทร์  แก้วสมบัติ สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 8 ดวงจันทร์  แก้วสมบัติ  

10 นายอุทัย  แดงงาม สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 9 อุทัย  แดงงาม  

11 นางกาญจนา  ไชยงาม สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 10 กาญจนา  ไชยงาม  
12 นางสาวบวรลักษณ์ จิรานันท์สิริ สมาชิกสภา อบต. เขตท่ี 11 บวรลักษณ์ จิรานันท์สิริ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1 นายกิตติศักดิ์  แซ่จึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง กิตติศักดิ์  แซ่จึง  
2 นายศรีสง่า  ศิริมงคลผล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง นายศรีสง่า  ศิริมงคลผล  
3 นายไล  อุไรโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ไล  อุไรโคตร  
4 ประวิทย์  คำจันทร์ เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

คง 
ประวิทย์ คำจันทร์  

5 นางสาวลักษณ์ชนก  รัตนะภักดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ลักษณ์ชนก รัตนะภักดี  
6 จ่าเอกฉัตรชัย  บัวศรี หัวหน้าสำนักปลัด ฉัตรชัย  บัวศรี  
7 นางสาวอารีลักษณ์  จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากเรือ อารีลักษณ์  จันทร์แดง  
8 นางวรรณใส  เกษสร นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รกท.ผอ.กองคลัง วรรณใส เกษสร  
9 นายภัทรกร  คำนนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ รกท.ผอ.กองช่าง ภัทรกร  คำนนท์  

10 นางสาวปาริชาติ  ชาวกล้า ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปาริชาติ  ชาวกล้า  
11 นายทวิศรัตน์  ศรีฮาด หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รกท.ผอ.กอง

การศึกษา 
ทวิศรัตน์  ศรีฮาด  

12 นายสุนทร  กมูลลึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุนทร  กมูลลึก  
13 นางศศิญา  ธรรมทอง เจ้าพนักงานธุรการ ศศิญา  ธรรมทอง  
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ผู้มาประชุม  จำนวน     12  คน 
ผู้ลาประชุม  จำนวน     -    คน 
ผู้ขาดประชุม  จำนวน     -     คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน     13 คน 
 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 
เลขานุการสภาฯ บัดนี ้ ที ่ประชุมสภา อบต.เมืองคง ได้เข้าห้องประชุม จำนวน 12 ท่าน           

ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภา อบต. จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และดำเนินการกล่าวเปิดประชุมสภา อบต. เมืองคง สมัยสามัญ    
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป 

ประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารและเพื่อนสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองคง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 นั้น เมื่อที่ประชุมพร้อม
แล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖7 

ประธานสภาฯ ตามเอกสารสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 เมื ่อวันที ่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖7 ซึ ่งมี
ทั้งหมด 5 หน้า ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวฯ ว่า มี
ความถูกต้อง หรือจะมีการแก้ไขในส่วนใดหรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุม มีการพิจารณาสำเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว จนครบทุกหน้าแล้ว
และไม่มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมอีกแต่อย่างใด 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใดแล้ว
กระผมก็จะขอมติจากที ่ประชุม ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ       
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 เมื่อวันที่ 14 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖7   

ที่ประชุม  มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ   5.1 ขอโอนสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน 
ประธานสภาฯ   มีเอกสารประกอบให้ท่านสมาชิกได้ดูเอกสารท่านสมาชิกได้อ่านและศึกษาพอ     
                                          สมควรแล้ว หลักๆคือการขอโอนสาธารณูปโภค ถนน/ไฟฟ้า ให้ทางองค์การ 
                                          บริหารส่วนตำบลเมืองคงรับผิดชอบถือว่ารับโอนครับ   
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จ่าเอกฉัตรชัย  บัวศรี                เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผู้บริหารองค์การบริหาร 
(หัวหน้าสำนักปลัด)                  ส่วนตำบลเมืองคงและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  นายฉัตรชัย บัวศรี  
                                         ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด หากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงเห็นชอบที่      
                                         จะรับโอนสาธารณูปโภคใน โครงการจัดสรรที่ดินทั้งสอง รายการดังกล่าว  
                                         ทางเจ้าของจะได้นำเงินจำนวน  286,656.29 บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพัน 
                                         หกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์)  ไปส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล 
                                         เมืองคง เพื่อให้ใช้ในการจัดการดูแลรักษาสาธารณูปโภคในโครงการต่อไป 
นายมานพ  แก้วไสย                เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
(สมาชิกสภาฯ)                       ส่วนตำบลเมืองคงทุกท่าน กระผม นายมานพ แก้วไสย  สมาชิก ส.อบต. ม.5 ถ้า 
                                         ดูตามเอกสารที่ทางโครงการเสนอเข้ามาทุกอย่างครบถ้วน ถูกต้องครับแต่ผม 
                                         มองว่าเมื่อเรารับโอนโครงการและได้รับเงินจากโครงการจำนวน 286,656.29  
                                         บาทคือเงินก้อนเดียวที่จะต้องใช้ในการบริหารดูแลหมู่บ้าน ซึ่งการรับโอนมาเรา 
                                         ต้องดูแลตลอดไปทั้งถนน ไฟฟ้าระบบน้ำ ซึ่งภาระหน้าที่ของเราตอนนี้ก็เยอะ 
                                         มากประกอบกับงบประมาณของอบต.เมืองคงที่มีไม่มาก อยากให้ทางท่าน 
                                         สมาชิกสภาช่วยกันพิจารณาถึงภาระตรงนี้ว่าควรรับโอนโครงการดังกล่าวมาเป็น 
                                         ความดูแลของเราหรือไม่ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ                        ขอบคุณครับ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เพ่ิมเติมอกไหมครับ  หากไม่มีผมจะ 
                                         ขอมติจากท่ีประชุมในการพิจารณาเห็นชอบการขอโอนสาธารณูปโภคใน 
                                         โครงการจัดสรรที่ดิน รายดังกล่าวต่อไป  
ที่ประชุม   มตทิี่ประชุม 

 

  เห็นชอบ  - เสียง 
  ไม่เห็นชอบ 11 เสียง 
  งดออกเสียง  1 เสียง 
 
ประธานสภาฯ                        ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ 5.2 รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2567 
                                          เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
นายสุนทร กมูลลึก                   เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผู้บริหารองค์การบริหา

ส่วนตำบลเมืองคงและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุนทร กมูลลึก 
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ให้ที่ประชุมทราบ 

 ตามเอกสารเอกสารหน้า 27 – 28 ครับ 
                                         ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการการเปรียบเทียบงบประมาณในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. (2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กับงบประมาณที่อยู่
ในข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดย  

                                          คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 
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ที ่

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

 
เฉพาะปี  2567 

 

 
 
 

 
เฉพาะปี 2567 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) 
เฉพาะปี พ.ศ.2567 

จำนวน
โครงการ 
ที่ปรากฏ 

ใน
ข้อบัญญัติ 
ปีงบประมา
ณ 2567 

 

 
ร้อยละ 

จำนวนโครงการ
ที่ได้ดำเนินการ

จริง  

   
 

ร้อยละ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

272 24 8.82 13 54.16 

       

2 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2 1 50 1 100 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาสังคม 

41 13 31.70  9 69.23 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

20 4 20 1 25 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

27 8 29.621 5 62.5 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 1 9.09 1 100 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

32 8 25 4 50 

รวม 405 59 14.56 34 57.62 

 
 
 
 
 



 
-5- 

 
    รายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์ 
                                          กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                           

ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณ(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตถนนทุ่งเจรญิ รหสัสายทาง ศก.ถ.137-11 

บ้านบากเรือ หมู่ที่ 7 บ้านบากเรือ ตำบลเมืองคง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 8,000 เมตร องค์การบรหิาร
ส่วนตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ [15008370001004208579] 

7,105,000.00 

2 โครงการตดิตั้งเสาพับไดโ้คมไฟแอลอดีีพลังงานแสงอาทิตย์ ((Solar cell led streetlight 
with folding pole) รหสันวตักรรม 07020031 หมู่ที่ 8 บ้านร่องอโศก (เงินเหลือจ่าย) 

4,795,000 

รวม 11,900,000.- 

 
 

ประธานสภาฯ ต่อไปผมจะขอความเห็นชอบที่ประชุมสภาฯ  ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ      12   เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
งดออกเสียง   -     เสียง 
ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   5.3. แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 1/2568 
ประธานสภาฯ เชิญทางคณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าทีผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด 
นายสุนทร  กมูลลึก                  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผู้บริหารองค์การบริหาร 
(นักวิเคราะห์ฯ)                   ส่วนตำบลเมืองคงและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุนทร กมูลลึก 

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ให้ที่ประชุมทราบ 
                                          โครงการที่เสนอเพ่ือเพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เมืองคง 
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โครงการที่เสนอเพื่อเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เมืองคง  
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หมาย

เหตุ 
1 โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลติกส์คอนกรีต รหัส

สายทาง ศก.ถ.137-18 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 
 
10,000,000.00  

 บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 9 

  

2 โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะเพ่ือความปลอดภัย 
โดยการติดตั้งเสาไฟถนนโคนเสาพับได้ โคมไฟ
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell LED 
Streetlight With Folding Pole รหัสนวัตกรรม 
07020031 หมู่ที่ 12 บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 13 
บ้านหนองบาก หมู่ที่ 14 บ้านท่าโพธิ์ 

 
10,000,000.00  

หมู่ที ่12 บ้าน
หนองหัวลิง หมู่ที่ 
13 บ้านหนอง
บาก หมู่ที่ 14 
บ้านท่าโพธิ์ 

  

3 โครงการก่อสร้างถนนดินซอยพันธ์งาน หมู่ที่ 14 100,000.00  บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 
14 

  

  4 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต ซอย
พันธ์งาม หมู่ที ่14  

   450,000.00  บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 
14 

  

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกดอนแก้ว
เชื่อมแม่น้ำมูล(กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 
0.10 เมตร) 

  
100,000.00 

บ้านโนน หมู่ที่ 5   

6 โครงการปลูกผักสวนครัวข้างรั้ว  
20,000.00 

ทุกหมู่   

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย
ทาง ศก.ถ.137-02 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 (กว้าง 
4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร) 

   
2,000,000.00  

บ้านหนองหว้า หมู่
ที่ 9 

  

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดม
ทรัพย์ 3  และถนนทรัพย์มั่นคงบริเวณศาลพระ
พรหม หน้าตลาดสดเก่า  (กว้าง 4 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร) 

 
100,000.00 

บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 
2  

 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้าง
ประปาเทศบาลเมืองคง บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 12 

 
500,000 

บ้านหนองหัวลิง 
หมู่ที่ 12  

  

10 โครงการติดตั้งเสาไฟแบบพับได้ถนนสาธารณะ โคม
ไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ Sola cell LED 
Streetlight with folding Pole ม.5 บ้านโนน ม.6
บ้านหลุบโมก ม.7 บ้านบากเรือ ม.9 บ้านหนองหว้า 

 
 

10,000,000.00 

หมู่ที่ 5 บ้านโนน 
หมู่ที่ 6 บ้านหลุบ
โมก หมู่ที่ 7 บ้าน
บากเรือ หมู่ที่ 9
บ้านหนองหว้า 

 

นายสุนทร  กมูลลึก                  ขอบคุณครับ 
(นักวิเคราะห์ฯ) 
ประธานสภาฯ                        ท่านสมาชิกหลายท่านได้พูดคุยในแพนพัฒนาท้องถิ่นคงทราบในที่ประชุม ผมขอ

ความเห็นชอบในการแก้ไขเพ่ิมเติม ตามเอกสารครับ คะแนนเสียง  
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  เห็นชอบ     12   เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
 งดออกเสียง   -    เสียง 
 ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ                      5.4การพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการสัมปทานท่าดูดทรายของ

เอกชน หมู่ 5 บ้านโนน 
  การพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการสัมปทานท่าดูดทรายของเอกชนหมู่ 

5 บ้านโนน เดิมทีเป็นนายสมชาย  แซ่จึง ตามเอกสารได้เป็นนางสุนีย์  แซ่จึง มี
ท่านสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอความเห็นชอบท่าน
สมาชิกเห็นชอบการขอใบอนุญาตดูดทรายของนางสุนีย์  แซ่จึง คะแนนเสียง 

 เห็นชอบ     12   เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
 งดออกเสียง  -     เสียง 
 ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ                       5.5 โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารหอประชุมขนาดเล็กแบบมีชั้นลอย 
ประธานสภาฯ                         เชิญทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
นายทวิศรัตน์ ศรีฮาด                เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผู้บริหารองค์การบริหาร 
(หัวหน้าฝ่ายกองการศึกษาฯ)     ส่วนตำบลเมืองคงและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายทวิศรัตน์  ศรีฮาด 

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกองการศึกษาฯ ครับ โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกอาคาร
หอประชุมขนาดเล็กแบบมีชั้นลอย   กองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองคง จึงขออนุมัติโอนงบประมาณจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา 
จำนวน 60,000บาท(หกหมื่นบาทถ้วน)เพื่อโอนตั้งจ่ายใหม่ในงานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆโครงการติดตั้งตาข่ายกัน
นกอาคารประชุมขนาดเล็กแบบมีชั ้นลอย จำนวน  60,000 บาท (หกหมื่น
บาทถ้วน) 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯหริเจ้าหน้าที่ท่านใดมีข้อเสนอต่อที่ประชุม เชิญครับ 
นางสาวลักษณ์ชนก รัตนะภักดี     เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลเมืองคง 
(รองปลัดอบต.เมืองคง)              มีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
                                         ตำบลเมืองคง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขอความอนุเคราะห์ 
                                         ใช้ห้องประชุมและขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยงานกลุ่มป้องกันการทุจริต สำนัก 
                                         งาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดโครงการ STRONG -จิต 
                                         พอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม แผนงานปฏิบัติการ STRONG -จิตพอเพียงต้าน  
                                         ทุจริต(สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ)กิจกรรมการจับขตามองและ 
                                         แจ้งเบาะแส (WATCH & VOICE) ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567 ใน 
                                         ประเด็นเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างบัญชีนวัตกรรมประเภทโคมไฟ ถนนพลังงาน 
                                         แสงอาทิตย์ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  
                                         อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภาฯ                        ขอบคุณ รองปลัดอบต.เมืองคงครับ  
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นางสาวอารีลักษณ์ จันทร์แดง   เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงและผู้
(ผอ.โรงเรียนบ้านบากเรือ)        ร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องแรก ทางโรงเรียนบ้านบากเรือขอแจ้งความต้องการ 
                                       และงบสนับสนุน อุดหนุนเฉพาะกิจปีงบ 2569 เนื่องจากเมื่อปี 2566 ทาง 
                                       คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ชุมชน ได้มีมติในการขอรับงบอุดหนุนเฉพาะ 
                                       กิจ ปี 2568 ตามรายการให้ขอทุกปีงบประมาณ จนกว่าจะครบตามรายการ ซึ่ง 
                                       ได้ขอไปแล้ว 3 รายการ ได้แก่ 1.ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ซึ่งได้รับจัดสรรแล้ว  
                                       ๒. ห้องเรียนอัจฉิยะ เพื่อใช้เป็นห้องเรียนสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ  
                                      สอน งบประมาณ ๕๐0,00 บาท เพ่ือพัฒนาการศึกษาของเด็กสอดคล้องการ 
                                      ประกันคุณภาพการศึกษา งบนี้ ยังไม่ได้รับการจัดสรร ๓. สนามฟุตซอล เนื่องจาก 
                                      สนามโรงเรียนยังมีสนามที่มได้มาตรฐาน เกิดน้ำ ท่วมซังในฤดูน อีกท้ังเพ่ือใช้เป็น 
                                      สถานที่แข่งขันกีฬานักเรียน ชุมชนและผู้ใช้บริการ การจัดการสถานที่เอ้ือต่อ การ 
                                      เรียนการสอน งบประมาณยังไม่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ งบอุดหนุน 
                                      เฉพาะกิจ ๒๕๖๙ ทางโรงเรียนจึงขอให้ลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนที่  
                                      เกี่ยวข้องเพ่ือของบประมาณ จำนวน ๒ รายการ คือ ของบประมาณจัดทำ 
                                      ห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอน มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และขอ 
                                      งบประมาณ สนามฟุตซอล เพ่ือปรับปรุงสนาม อาคารสถานที่ เอ้ือต่อการจัด 
                                      กิจกรรมนักเรียนและชุมชนต่อไป เรื่องท่ี สอง ทางเรียนเรียนขอแจ้งกำหนด 
                                      กิจกรรมของทางโรงเรียนในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ และมกราคม ๒๕๖๘ ดังนี้  
                                      ระหว่างวันที่ ๑6- ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนและ 
                                      บุคลากรนํา นักเรียนเข้าร่วมแข่นขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง 
                                      ประเทศไทย ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๙ ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่  
                                      ๓ มกราคม ๒๕๖๘ กิจกรรมทำบุญตักบาตรโรงเรียนและเนื่องเทศกาลปีใหม่โดยมี 
                                      ชุมชนเข้าร่วม  วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและการแข่งขัน 
                                      กีฬาสี โรงเรียนบ้านบากเรือ จึงขอแจ้งเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบเบื้องต้น 
ประธานสภาฯ                     ขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากเรือครับ  
ประธานสภาฯ           เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม สำหรับการประชุมสภาองค์การ 
                                      บริหารส่วนตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ใน 
                                      วันนี้ได้ดำเนินการประชุมครบทุกวาระและเป็นเวลาพอสมควรแล้วกระผม 
                                      ขอบคุณสมาชิกฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้เขา้ร่วมประชุมในครั้งนี้ 
ปิดการประชุม เวลา ๑2.0๐น.  
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